

## บทสรุป

### ประมวลความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๔๐ ท่าน ที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปด้านการปกครองและการบริหารราชการ กระทรวงมหาดไทย ได้รับ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ประมวลความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยกับการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ ๘ ประเด็น ดังนี้

ที่	ประเด็นเรื่อง	ผลการประมวลความเห็น	หน่วยงานใน มท. ที่เกี่ยวข้อง
๑	การบริหาร	๑.๑ เสนอให้โอนอำนาจการบริหารราชการส่วนกลางที่มีหน่วยงานในจังหวัดให้ไปสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมด เพื่อจะได้สามารถบริหารและกำกับดูแลได้อย่างเป็นเอกภาพ ๑.๒ เสนอให้มีการลงโทษกรณีทุจริตคอร์รัปชันอย่างเฉียบขาดรุนแรง และเพิ่มประเด็นการลงโทษให้มีการยึดทรัพย์สินผู้กระทำผิด	- สป.มท. (สบจ. สนผ. สตร. สกม. กพร.) - ปค.
๒	การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น	๒.๑ เสนอให้ยกเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากเห็นว่ามี ความซ้ำซ้อนกัน ๒.๒ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ สมัย	- สป.มท. (สกล.) - สด. - ปค.
๓.	ตุลาการและยุติธรรม	๓.๑ การพิจารณาคดีความจะต้องมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน และควรมีการพิจารณาคดีไม่เกิน ๓ ปี ๓.๒. ควรจะให้ม็องค์กรและระบบถ่วงดุลอำนาจศาล ๓.๓ กิจการตำรวจจะต้องกระจายอำนาจไปส่วนภูมิภาค ไม่รวมอำนาจไว้ส่วนกลางและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจให้คุณให้โทษ ๓.๔ การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างมีความยุติธรรมและให้มีความเท่าเทียมกันในการบังคับ ใช้กฎหมายของทุกฝ่าย	- สป.มท. (สกม.) - ปค.
๔	สังคมและความมั่นคง	๔.๑ ให้มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ๔.๒ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- สป.มท. (สนผ.) - ปค. - พช.
๕.	ระบบราชการ	การสรรหาข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งต้องใช้หลักคุณธรรม ความรู้ความสามารถและเป็นกลางทางการเมือง	สป.มท. (กจ. กพร.)

ที่	ประเด็นเรื่อง	ผลการประมวลความเห็น	หน่วยงานใน มท. ที่เกี่ยวข้อง
๖	การศึกษา	<p>๖.๑ จะต้องบรรจุวิชาหน้าที่พลเมือง และวิชาจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษา</p> <p>๖.๒ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องสอบพร้อมกัน ไม่ใช่คะแนนสะสม</p> <p>๖.๓ จะต้องจัดสวัสดิการให้มีการเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี</p> <p>๖.๔ จะต้องลดการประกวดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อให้ครูมีเวลาเพื่อทุ่มเทในการสอน</p>	<p>- สป.มท. (สนผ.)</p> <p>- สส.</p>
๗	เศรษฐกิจ	<p>๗.๑ จะต้องเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน</p> <p>๗.๒ กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- สป.มท. (สนผ. สปจ.)</p> <p>- พช.</p> <p>- สส.</p>
๘	การเมือง	<p>๘.๑ ต้องแยกการเมืองออกจากการบริหารให้ชัดเจน</p> <p>๘.๒ นักการเมืองจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังดำรงตำแหน่ง</p> <p>๘.๓ ไม่ควรมีนโยบายประชานิยม</p> <p>๘.๔ นักการเมืองจะต้องผ่านการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาด้านการเมือง และเสนอให้มีโรงเรียนการเมืองสำหรับนักการเมือง เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการเมือง</p> <p>๘.๕ การลงโทษผู้ซื้อสิทธิ์ขายเสียง จะต้องเพิ่มโทษตัดสิทธิ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้ง</p> <p>๘.๖ นักการเมืองสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินคนละ ๒ สมัยๆ ละ ๔ ปี</p>	<p>- ปค.</p> <p>- สส.</p>